

ข่าวประจำวันอังคารที่ 1 กันยายน พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ถ่านเปลือกทุเรียน เพิ่มโปแตสเซียมในดิน



ทำไมดินดำในพื้นที่ลุ่มน้ำอะเมซอน ปลุกพืชผัก ต้นไม้โตเร็ว ลำต้นอุดมสมบูรณ์ แทบไม่ต้องพึ่งพาปุ๋ย นักวิทยาศาสตร์จึงเก็บตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ จึงรู้ว่าดินดำมีส่วนผสมคาร์บอนและธาตุโปแตสเซียมสูง คาร์บอนหรือถ่าน นอกจากจะเป็นเชื้อเพลิง ยังมีคุณสมบัติดูดซับกลิ่น ช่วยเก็บกักธาตุอาหารส่งต่อให้พืช นำไปใช้ สร้างราก ลำต้น ดูดซับอาหาร เมื่อลำต้นสมบูรณ์แข็งแรง จะต้านทานโรคต่างๆ ได้ดี ให้ผลผลิตไว เกษตรกรไม่ต้องเสียเงินซื้อปุ๋ย หายามารักษาโรค



จากข้อมูลดังกล่าว ดร.สุวรรณี แทนธานี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ สำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ จึงทำการวิจัยคิดหาวิธีเพิ่มคาร์บอนให้กับดิน โดยนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร อาทิ เปลือกทุเรียน, เปลือกกล้วยดิบ, แกลบ, ไม้, กะลาปาล์ม มาทดลองเผาให้กลายเป็นถ่านสีดำหรือคาร์บอน แล้วบดให้ละเอียด เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่า วัสดุประเภทไหนมีธาตุอาหารโปแตสเซียมสูงที่สุด



ปรากฏว่า ถ่านแกลบและไม้มีโปแตสเซียมแค่ 1%, กะลาปาล์มมี 15%, ถ่านเปลือกกล้วยดิบมี 20%, เปลือกทุเรียนมีมากที่สุดถึง 30%

เพื่อปรับสภาพดินให้มีโครงสร้างเหมือนดินลุ่มน้ำอะเมซอน ปลูกพืชไปแล้วไม่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า จึงต้องเพาะเชื้อจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา และบาซิลลัส ที่ได้จากการนำสารเร่ง ชูปเปอร์ พด.3 จำนวน 1 ชอง โปรตีนเกษตรบดละเอียด 1 กก. น้ำ 10 ลิตร นำทั้งหมดผสมให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิปกติ 2 วัน จากนั้นนำมาผสมกับถ่านเปลือกทุเรียนบดละเอียด 40 กก. แล้วนำมาผสมคลุกเคล้าเข้ากับถ่านเปลือกทุเรียน



และเมื่อนำมาทดลองปลูกมะเขือเทศ, คะน้า, ผักสลัด, ข้าวโพด ในเนื้อที่ 1 ไร่ แบบเปรียบเทียบ แปลงที่ 1 ไรยเปลือกทุเรียนผสมหัวเชื้อสารเร่ง พด.3 ร่วมกับปุ๋ยคอก 50 กก. ในขณะที่แปลงที่ 2 ใส่แต่เพียงปุ๋ยคอก 50 กก. แต่ไม่ใส่ถ่านเปลือกทุเรียน ดร.สุวรรณี พบว่า แปลงที่ใส่ถ่านเปลือกทุเรียนผสมหัวเชื้อสารเร่ง พด.3 พืชทั้ง 4 ชนิด มีลำต้นสมบูรณ์ ให้ผลผลิตเร็วเก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า 5-7 วัน นอกจากนี้จะช่วยเกษตรกรลดต้นทุนค่าปุ๋ยค่ายาได้แล้ว ยังช่วยลดปริมาณเปลือกทุเรียน ขยะเหลือใช้ทางการเกษตรได้อีกด้วย





## ชงแผนกระตุ้นเศรษฐกิจวันนี้ “สมคิด” สั่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าสนอง “บิ๊กตู่”



คลัง เสนอ ครม.วันนี้ (1 ก.ย.) ไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นวงเงิน 1.3 แสนล้านบาท หวังกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสิ้นปีนี้ เพื่อเชื่อมรอยต่อกับการลงทุนเมกะโปรเจกต์ปีหน้า ด้าน “สมคิด” ตั้งโต๊ะกินโจ๊ก ถกหน่วยงานเศรษฐกิจเดินหน้างานเร่งด่วน ทั้งแก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ดันราคาสินค้าเกษตร ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาสินค้าเอสเอ็มอี-โอท็อป พร้อมเดินหน้าต่อเศรษฐกิจดิจิทัล

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.ย.นี้ กระทรวงการคลังจะเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณามาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้มีการใช้จ่ายมากขึ้น, มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐผ่านตำบลต่างๆทั่วประเทศ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูแลรับผิดชอบ และมาตรการใช้จ่ายงบประมาณด้านการลงทุนในโครงการขนาดเล็ก เพื่อช่วยให้การเบิกจ่ายทำได้สะดวกขึ้น และส่งผลประโยชน์กับผู้ประกอบการขนาดเล็กในพื้นที่ ซึ่งรับงานมาจากผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยทั้ง 3 มาตรการคงเป็นการเสนอรายละเอียดกว้างๆก่อน ส่วนรายละเอียดปลีกย่อยคงให้ ครม.พิจารณาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจดังกล่าว มีเม็ดเงินรวมประมาณ 136,000 ล้านบาท เป็นมาตรการช่วยพยุงเศรษฐกิจระยะ 3 เดือน ซึ่งดำเนินการได้ทันทีหลังจาก ครม.อนุมัติแล้ว ประกอบด้วย 1.การปล่อยสินเชื่อให้แก่กองทุนหมู่บ้านวงเงิน 60,000 ล้านบาท ผ่านธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 2.จัดสรรวงเงินงบประมาณแบบให้เปล่าตำบลละ 5 ล้านบาท จำนวนกว่า 7,000 ตำบล วงเงินรวม 36,000 ล้านบาท และ 3.จัดงบลงทุนให้ส่วนราชการที่เสนอโครงการลงทุนขนาดเล็กไม่เกิน 1 ล้านบาท วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท

โดยกระทรวงการคลังตั้งเป้าหมายว่า ทั้ง 3 โครงการ จะเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน เพื่อให้มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจปีนี้ให้มีอัตราการเติบโตได้ 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) เพื่อประสานกับการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ที่จะเริ่มต้นในปีหน้า นอกจากนี้ นายอภิศักดิ์ ยังได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ศึกษามาตรการเพิ่มเติมกระตุ้นเศรษฐกิจระยะต่อไป

โดยต้องสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนจริง แม้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว เพราะขณะนี้ มีหลายโครงการที่ขอสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ไว้ แต่ยังไม่ได้เริ่มลงทุน เพราะรอให้เศรษฐกิจฟื้นตัวก่อน จึงต้องจูงใจให้ลงทุนเร็วขึ้น

ด้านนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านเศรษฐกิจเมื่อเวลา 07.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาลว่า เป็นการรับปะทานใจร่วมกัน เพื่อปรึกษาหารือกันแบบไม่เป็นทางการ เพื่อให้การทำงานร่วมกันเกิดประสิทธิภาพ โดยแจ้งให้ รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ รมว.พาณิชย์ ดูแลราคาสินค้าเกษตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะยางพาราและปาล์มน้ำมัน ซึ่งปาล์มน้ำมันมีการลักลอบนำเข้า จึงจะหารือกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ประธานคณะกรรมการนโยบายปาล์มแห่งชาติ (กนป.) ให้ช่วยตรวจสอบอย่างเข้มงวด

“ได้หารือกับ รมว.คลังว่า หลังจากมาตรการดูแลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ออกมาแล้ว อยากให้ดูแลเรื่องการจูงใจให้นักลงทุนเร่งลงทุน ซึ่งกระทรวงการคลังกำลังทำเป็นซีรียส์ออกมา ส่วนเรื่องเร่งด่วนที่นายกษัตริย์ให้การมาให้รับดูแล คือ ราคาสินค้าเกษตร และราคาสินค้า ซึ่งราคาน้ำมันลดแล้ว แต่สินค้ายังแพงอยู่ กระทรวงพาณิชย์ต้องตั้งทีมตรวจสอบ ขอให้ผู้ค้าร่วมมือด้วย”

ด้านนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงฯจะสนับสนุนด้านการบริหารจัดการน้ำ และด้านการค้าด้วย ซึ่งเป็นมิติใหม่ ที่จะทำให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุน โดยเฉพาะเอสเอ็มอีให้มีผลผลิตที่สูงขึ้น สินค้าโอท็อป จะมีมาตรฐานดีขึ้น ในด้านเกษตร จะช่วยตั้งแต่เรื่องพันธุ์พืชไปจนถึงการบริหารจัดการน้ำ ปุ๋ย อินทรีย์ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมขึ้นอยู่กับอุตสาหกรรมใดจะทำให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ เช่น ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ ปีโตรเคมี ซึ่งใช้เทคโนโลยีทั้งสิ้น

ขณะที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ได้หารือถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่น เช่น การพัฒนาข้าว ที่หลายกระทรวงอยากทำโครงการข้าว ดังนั้น น่าจะร่วมกันดำเนินการให้ไปในทิศทางเดียวกันได้ โดยได้เสนอโครงการที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยลงไปถึงระดับตำบล ระดับหมู่บ้าน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในหมู่บ้าน โครงการเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์ โครงการแปรรูปสินค้าเกษตร ซึ่งเงินจะลงถึงมือเกษตรกร และเกิดประโยชน์ในภาพรวม

ส่วนนางอรรชกา สีบุญเรือง รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า กระทรวงฯต้องทำรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องคลัสเตอร์ 6-7 กลุ่ม ที่จะได้รับการส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศ โดยจะหารือร่วมกับบีโอไอ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อกำหนดรายละเอียดการให้สิทธิประโยชน์ให้เสร็จโดยเร็ว ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวว่า เรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลยังคงเดินหน้าต่อ และเร่งให้งานออกมาเป็นรูปธรรม รวมทั้งผลักดันให้จริงจังในการเดินหน้าประมูล 4 จี

## พาณิชย์นัดจับเข้าเอกชนหั่นราคาสินค้า “อภิรดี” ลั่นต้องถูกลง!



นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ กระทรวงฯจะเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และห้างสรรพสินค้า มาหารือ เพื่อหาทางลดราคาสินค้าตามนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามต้นทุนราคาสินค้าทั้งระบบ หากพบว่าต้นทุนการผลิตลดลง จะต้องหาทางให้สินค้าลดราคาตามด้วย โดยเฉพาะต้นทุนจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในวิเคราะห์ต้นทุนสินค้าทุกรายการแล้ว เบื้องต้นพบว่า สินค้าที่มีขนาดใหญ่ และมีน้ำหนักบรรทุกมาก จะได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ลดลง เช่น ปูนซีเมนต์ เหล็ก วัสดุก่อสร้าง เม็ดพลาสติก ปุ๋ยเคมี เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ปรับราคาลงแล้ว ขณะที่สินค้าบางรายการ แม้ต้นทุนลดลงจากราคาน้ำมัน แต่ยังมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากราคาวัตถุดิบนำเข้า เช่น ปุ๋ยเคมี เพราะค่าเงินบาทอ่อนค่า หรือเหล็ก ที่มีการประกาศใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอดี) เป็นต้น ซึ่งจะต้องพิจารณาให้รอบด้าน เพราะกระทรวงฯต้องดูแลทั้งผู้ผลิต และผู้บริโภค ให้ได้รับความเป็นธรรม

สำหรับราคาอาหารปรุงสำเร็จ ส่วนใหญ่ทรงตัว เพราะวัตถุดิบในการปรุงอาหารไม่ได้สูงขึ้น แต่ยอมรับว่าอาหารที่บริโภคภายในห้างสรรพสินค้า มีราคาแพงกว่าที่บริโภคนอกห้าง เพราะมีต้นทุนแฝงหลายรายการ ซึ่งกระทรวงฯ จะหารือกับห้างฯ เพื่อขอความร่วมมือปรับลดค่าเช่าพื้นที่ ส่วนแบ่งการขาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับผู้ประกอบการที่เช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้า เพื่อให้ราคาอาหารลดลง “อยากให้ห้างฯคิดว่าการขายอาหาร เป็นบริการเสริม เพื่อดึงดูดลูกค้า ไม่ใช่เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหาทำไร่อะไรก็ตาม อยากแนะนำให้ผู้บริโภครู้จักฉลาดซื้อประหยัดใช้ด้วย หากเลี้ยงที่จะไม่บริโภคในห้างฯได้ จะเป็นการดี เพราะราคาอาหารนอกห้าง ส่วนใหญ่ถูกกว่า”